

Số: 290 /BC-UBND

Kbang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thực hiện Công văn 990/UBND-NC ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Kbang báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định pháp luật về thủ tục, trình tự trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019 trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tuyên truyền, quán triệt các quy định pháp luật về thủ tục, trình tự trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Thanh tra huyện lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong chương trình kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Huyện. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, quán triệt pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Đoàn thanh tra theo chuyên đề. Sau khi Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện tập huấn các quy định của pháp luật về tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến đến tận người dân.

2. Việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về thủ tục, trình tự trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:

a. Trong hoạt động thanh tra:

Trên cơ sở quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và định hướng của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp với các nội dung do Kiểm toán và Thanh tra các cấp tiến hành trên địa bàn huyện.

